

\*\*\*

Số: 05 - TB/ĐU

Lâm Thao, ngày 4 tháng 8 năm 2023

**THÔNG BÁO KẾT LUẬN  
CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ  
CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  
6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ**

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp 206, nhà N1 cơ sở đào tạo Việt Trì, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí UBKT Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường.

Khách mời: Các đồng chí Ủy viên BTV, Huyện ủy viên trực tiếp phụ trách Đảng bộ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy kết luận và chỉ đạo một số nội dung thực hiện sau đây:

1. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự, Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.



2. Hội nghị được nghe (7) ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu và nhất trí cao thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Dưỡng, Ủy viên BTV huyện ủy- Phó chủ tịch HĐND huyện; Thường vụ huyện ủy trực tiếp phụ trách Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Giao cho các đồng chí chủ trì soạn thảo các báo cáo, căn cứ ý kiến thảo luận của đại biểu dự Hội nghị để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, trình Ban thường vụ ký ban hành.

3. Hội nghị đã nghe phổ biến, quán triệt một số văn bản:

- Nghị quyết số 89-NQ/TU, ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về định hướng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 90-NQ/TU, ngày 31/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ về Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thành, thị.

- Chương trình hành động số 39-Ctr/TU, ngày 19/4/2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 30/6/2023 của Huyện ủy Lâm Thao về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 24-NQ/HU, ngày 22/6/2023 của Huyện ủy Lâm Thao về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Lâm Thao đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các Ban chi ủy trong thời gian tới.

**- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn**

Tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác: công tác tuyển sinh, công tác tổ chức đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tài chính, quản lý tài sản... Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên tài chính, con người cho công tác tuyển sinh; quan tâm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Giám hiệu chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo đã được kiểm định trên cơ sở những khuyến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đánh giá nhà trường chu kỳ 2. Hoàn thành mở ngành thạc sĩ Hóa học chậm nhất hết tháng 8 năm 2023.

**- Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh**

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; trong đó cần khẩn trương có giải pháp tổ chức quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng thực hành, thí nghiệm tại cơ sở Lâm Thao bảo đảm tuyệt đối an toàn. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ nhà trường năm 2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả đúng kế hoạch.

**- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị**

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới nghiên cứu phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, Hội đồng trường các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý các cấp trong nhà trường, gắn liền trách nhiệm với tập thể và cá nhân. Trong đó cần phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các bước kiện toàn chức danh Hiệu trưởng và Kế toán trưởng của Nhà trường theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, Bộ Công Thương, hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

+ Các cấp ủy đảng rà soát, có kế hoạch giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường.

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát.

+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng chi bộ”; và gắn với chuyên đề học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; các chi tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên cho Đảng.

Giao các đồng chí trong BCH Đảng bộ được Ban Thường vụ phân công trực tiếp phụ trách các chi bộ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định của đảng và phải chịu trách nhiệm liên đới trước BCH Đảng ủy về kết quả tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

+ Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ về Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện, việc xử lý vi phạm phải tương xứng với khuyết điểm.

**- Lãnh đạo xây dựng nhà trường và Hội đồng trường**

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng trường tiếp tục rà soát hệ thống văn bản để sửa đổi, bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và các văn bản của cấp trên; thực hiện nghiêm quy chế làm việc theo quy định.

**- Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội**

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2023 thiết thực và hiệu quả. Chỉ đạo Công đoàn trường tổ chức các phong trào thi đua, động viên cán bộ, viên chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, ổn định tư tưởng khi chuyển địa điểm làm việc chính xuống Việt Trì; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia có hiệu quả các hoạt động xã hội. Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tiếp tục hướng các hoạt động của Đoàn, Hội theo chiều sâu, gắn với chuyên môn, phát huy tính tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên, sinh viên.

Trên đây là các nội dung kết luận tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các ban chi ủy và các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được phân công chủ động, tích cực chỉ đạo quyết liệt, kịp thời việc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung kết luận nêu trên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị năm 2023; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời có giải pháp xử lý./.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c trong BCH Đảng ủy;
- Các chi bộ;- Các đơn vị;
- Công đoàn Trường;
- Đoàn TNCS HCM, Hội SV;
- Đăng trên Website của Trường;
- Lưu: VPĐU.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Lê Thanh Tâm**